

# Khánh Hòa đưa chuyển đổi số đến gần với người dân

19:46 06/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024 có hơn 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số, đặc biệt là các dịch vụ chuyển đổi số của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành...**

Ngày 5/10, tại Quảng trường 2 tháng 4 TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế mạc Ngày hội công nghệ số tỉnh năm 2024.



*Các vị lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: BKH*

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đinh Văn Thiệu nhận định, ngày hội đã được các cơ quan, đoàn thể, trường đại học, doanh nghiệp và toàn thể người dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang được chính quyền tỉnh triển khai, phục vụ người dân, doanh nghiệp và một số các giải pháp công nghệ số do các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp.

Ngày hội đã mở ra nhiều cơ hội để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, trường học giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về các giải pháp công nghệ mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nghiên cứu, áp dụng nhiều ứng dụng, công nghệ chuyển đổi số vào nhiều lĩnh vực, hoạt động hơn nữa.



*Gian hàng công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa\_Ảnh: BKH*



*Ông Lê Hữu Hoàng và ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen cho các tập thể Ảnh: BKH*

Ngày hội đã có hơn 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số, đặc biệt là các dịch vụ chuyển đổi số của UBND tỉnh, các sở, ban ngành..., hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tiếp cận thông tin cụ thể về ứng dụng VNeID và các tiện ích, hướng dẫn thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi; giới thiệu nền tảng học tập ứng dụng AI, Namecard điện tử và Chatbot AI; tư vấn giải quyết việc làm; giới thiệu các ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm trên Internet, website bán hàng trực tuyến, mạng xã hội; giới thiệu các thiết bị phục vụ livestream bán hàng... hàng nghìn lượt khách cũng đã tham quan, tương tác trên các nền tảng truyền thông số.

Trong đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã giới thiệu “hệ thống quản lý và điều khiển nhà yến thông minh”, giúp nhận dạng, đếm chim yến trong nhà và giúp điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, giám sát nhà yến từ xa. Ứng dụng còn có phần mềm hỗ trợ, bảo vệ an toàn nhà yến với chức năng điều khiển từ xa thông qua thiết bị di động. Qua đây, người nuôi đưa ra các giải pháp để vận hành, khai thác tổ yến hiệu quả.



*Ông Lê Hữu Hoàng và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao bằng khen cho các tập thể*

Trong khuôn khổ sự kiện, UBND tỉnh Khánh Hòa giới thiệu hai ứng dụng liên quan chuyển đổi số đang triển khai: Hệ thống giám sát, điều hành thông minh IoC và Hệ thống ứng dụng công dân số Khánh Hòa. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 45 tập thể có thành tích xuất sắc hưởng ứng Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/khanh-hoa-dua-chuyen-doi-so-den-gan-voi-nguoi-dan>